

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BÌNH THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-VP
V/v đơn độc tham mưu giải quyết
các ý kiến cử tri gửi đến kỳ họp
thứ 7 - HĐND xã, khóa XX

Bình Thành, ngày tháng 4 năm 2024

Kính gửi:

- Công an xã;
- Trạm y tế xã;
- Các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã.

Tại kỳ họp thứ 07 - HĐND xã Bình Thành khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND xã đã nhận được Báo cáo số 29/BC-UBND ngày 29/12/2023 của Thường trực HĐND xã về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 07 HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026. Thường trực HĐND xã đã đề nghị UBND xã tiếp thu, chỉ đạo các cơ quan có liên quan, các bộ phận chuyên môn xã xem xét, giải quyết, đáp ứng quyền lợi và nguyện vọng của cử tri.

UBND xã đã tiếp thu toàn bộ ý kiến của cử tri tại Báo cáo trên của HĐND xã và phân công, giao nhiệm vụ cho các cơ quan có liên quan, các bộ phận chuyên môn xã tham mưu giải quyết các ý kiến cử tri gửi tới kỳ họp thứ 07 - HĐND xã, khóa XX như sau: *(Có biểu phân công, giao nhiệm vụ cụ thể kèm theo).*

Đề nghị các cơ quan có liên quan, các bộ phận chuyên môn xã được giao nhiệm vụ:

- Tiếp tục xem xét, tham mưu, giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 07 – HĐND xã. Trong quá trình giải quyết ý kiến cử tri phải thường xuyên báo cáo tiến độ, các khó khăn, vướng mắc *(nếu có)* cho lãnh đạo UBND xã biết để xin ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng giải quyết ý kiến, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

- **Kết quả giải quyết ý kiến cử tri lập thành văn bản gửi về UBND xã (thông qua Bộ phận Văn phòng – thống kê xã) chậm nhất là ngày 08/4/2024** để tổng hợp Báo cáo tiếp thu, giải quyết ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 07 – HĐND xã phục vụ cho Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 08 – HĐND xã và báo cáo tại kỳ họp thứ 08 – HĐND xã, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trên đây là Công văn về việc phân công, giao nhiệm vụ cho bộ phận chuyên môn tham mưu giải quyết các ý kiến cử tri gửi tới kỳ họp thứ 07 - HĐND xã, khóa XX của UBND xã Bình Thành. UBND xã yêu cầu các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã tiếp thu và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy, TT HĐND xã;
- LĐ UBND, UBMTTQ xã;
- Các Đại biểu HĐND xã;
- Như kính gửi;
- Trưởng xóm;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đình Văn Chinh

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BÌNH THÀNH**

**BIỂU PHÂN CÔNG, GIAO NHIỆM VỤ THAM MUỖ GIẢI QUYẾT
CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ 07 – HĐND XÃ KHÓA XX**
(Kèm theo Công văn số /UBND-VP, ngày tháng 4 năm 2024 của UBND xã Bình Thành)

TT	NỘI DUNG Ý KIẾN CỬ TRI	GIAO NHIỆM VỤ
I	Về lĩnh vực Nông nghiệp: Có 01 ý kiến	
1	Cử tri xóm Thành Vượng có ý kiến Trạm bơm nước Thành Vượng hiện nay đã bị hỏng, đề nghị UBND xã xem xét cấp kinh phí để sửa chữa Trạm bơm nước phục vụ Nông nghiệp.	Đ.c Ma Đình Chung - Công chức phụ trách lĩnh vực Địa chính – nông nghiệp xã
II	Về lĩnh vực quản lý tài nguyên môi trường, đất đai, xây dựng cơ bản: Có 05 ý kiến	
1	Cử tri xóm Phố có ý kiến Công tác bảo vệ môi trường đến giờ xóm chưa có tổ thu gom rác thải đề nghị UBND xã Thành lập và vận hành tổ thu gom rác vào hoạt động	Đ.c Ma Đình Chung và Nguyễn Trọng Hiếu - Công chức Địa chính - XD-NN-MT xã
2	Cử tri xóm Phố có ý kiến Công tác vệ sinh môi trường sau các ngày họp chợ chưa quét dọn sạch sẽ vẫn còn rác thải gây ô nhiễm môi trường. Ban quản lý Chợ thu tiền nhưng chưa làm tốt công tác vệ sinh. Đề nghị UBND xã quan tâm chỉ đạo để công tác vệ sinh môi trường sau ngày chợ không còn tồn đọng rác thải.	
3	Cử tri xóm Phố có ý kiến trên địa bàn xã vẫn còn tình trạng khai thác cát trái phép, gây sạt lở đất ruộng của người dân cuối cánh đồng Nước hai (có 2 công dân xóm Đồng Coóc khai thác cát trộm)	
4	Cử tri xóm Thành Vượng có ý kiến Đất công Hợp tác xã Hàng Xạ trước đây là đất Nghĩa trang Bản Là, nay người dân đã trồng Chè lên diện tích khoảng 2.000m ² Đề nghị xã xem xét thu hồi lại trả cho tập thể (đất công).	

5	Cử tri xóm Phố có ý kiến Cầu làm đường chánh để xây dựng cầu Chợ Nập hiện nay đã bị nước lũ cuốn đi một nửa, số đất đá còn lại rất nhiều, làm thay đổi dòng chảy, gây ảnh hưởng đến hoa màu, tài sản và đất nông nghiệp của các hộ dân. Đề nghị UBND xã hỗ trợ kinh phí để tháo dỡ.	
III	Về lĩnh vực văn hóa – xã hội: Có 01 ý kiến	
1	Cử tri xóm Phố có ý kiến đề nghị UBND xã có chính sách phát kinh tế nhiều sản phẩm, tạo việc làm cho Thanh niên địa phương nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống.	Đ.c La Thị Quỳnh Công chức VH-XH
IV	Về lĩnh vực An ninh trật tự, an toàn giao thông: có 06 ý kiến	
1	Cử tri xóm Phố có ý kiến Chợ Bình Thành tiềm ẩn mất an toàn giao thông vào ngày họp Chợ đề nghị Ban an toàn giao thông xã xem xét, có kế hoạch đảm bảo ATGT.	Công an xã
2	Cử tri xóm Phố có ý kiến trên địa bàn xã vẫn còn tình trạng buôn, bán trái phép chất ma túy, đề nghị Công an xã xem xét xử lý	
3	Cử tri xóm Phố có ý kiến Đề nghị Công an xã Bình Thành tập huấn, hướng dẫn người dân biết cách phòng chống Cháy nổ, sử dụng thiết bị Phòng cháy chữa cháy	
4	Cử tri xóm có ý kiến trong Báo cáo số 254/BC-UBND ngày 20/11/2023 của UBND xã Bình Thành. Báo cáo số vụ việc ANTT ở đâu, những nội dung vi phạm những lĩnh vực nào, công dân nào vi phạm, đề nghị UBND nêu rõ.	
5	Cử tri xóm Thành Vượng có ý kiến tuyến đường Chợ Nập đi Bản Là có quy định tải trọng không? Hiện nay có rất nhiều xe tải trọng lớn đi qua. Đề nghị xã cấm biển quy định trọng tải để hạn chế xe trọng tải lớn đi qua, bảo vệ tuyến đường cho người dân được sử dụng lâu dài.	
6	Cử tri xóm Quyết Tiến có ý kiến, nhân dân xóm hưởng ứng đóng góp tiền lắp đặt Camera an ninh, xóm đã được lắp đặt. Tuy nhiên khi xảy ra vụ việc gọi Công an xã xuống xem lại Camera nhưng không xem lại được. Đề nghị Công an xã kiểm tra lại.	

V	Lĩnh vực y tế: 01 ý kiến	
1	Cử tri xóm Sơn pháng có ý kiến, cháu 2 tuổi bị ốm buổi sáng đưa ra trạm y tế xã Bình Thành để khám. Bác sỹ trả lời buổi sáng còn bận, Bác sỹ bảo gia đình chiều ra khám. Trẻ em dưới 2 tuổi bị ốm không được hưởng thuốc Bảo hiểm y tế mà bác sỹ bảo phải mua ở ngoài. Đề nghị Trạm y tế xã Bình Thành làm rõ trách nhiệm, thái độ của cán bộ y tế về phục vụ người dân đến khám bệnh và chế độ thuốc Bảo hiểm y tế.	Trạm y tế xã
VI	Nhóm ý kiến khác: 01 ý kiến	
1	Cử tri xóm Phó có ý kiến trình tự, thủ tục cấp lại, đăng ký khai sinh lại cho công dân rất phức tạp, đề nghị UBND xã tạo điều kiện để người dân đăng ký khai sinh lại được dễ dàng hơn.	Đ.c Ma Khánh Tuân – Công chức Tư pháp - Hộ tịch